

CHƯƠNG TRÌNH PATHWAY

CHƯƠNG TRÌNH PATHWAY LÀ GÌ?

Chương trình Pathway Canada không còn quá xa lạ với những bạn trẻ quốc tế, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam đang quan tâm đến du học. Đây cũng là hình thức nhập học phổ biến cho du học sinh Canada.

Hiểu một cách đơn giản thì Pathway chính là một chương trình đào tạo, hỗ trợ du học sinh chưa đáp ứng được khả năng ngoại ngữ hoặc chưa đủ điều kiện nhập học trực tiếp vào các trường đại học tại Canada để trang bị cho họ những kiến thức cần thiết trước khi vào khóa học chính thức.

Thông thường, các khóa Pathway thường liên thông với nhiều đại học lớn tại Canada, do đó sẽ tạo điều kiện rất tốt cho việc chuyển tiếp vào đại học của sinh viên. Đặc biệt, với hình thức pathway du học Canada này, không chỉ đem đến cơ hội trau dồi thêm vốn ngoại ngữ từ lớp ESL, mà còn được tính như tín chỉ để lấy bằng đại học.

Chương trình Pathway thường sẽ kéo dài một năm và được coi như năm nhất hệ Cử nhân. Ngay sau khi hoàn chương trình học này, những du học sinh đã đạt yêu cầu tiếng Anh và có đủ điểm GPA sẽ được chuyển tiếp lên đại học có liên kết với hệ thống, do vậy việc theo học tại một trường đại học Canada danh tiếng sẽ được rút ngắn đáng kể so với hình thức du học thông thường.

LÝ DO NÊN LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH PATHWAY DU HỌC CANADA

Yêu cầu đầu vào đơn giản

Đối với sinh viên quốc tế không phải ai cũng có thể đáp ứng đủ những điều kiện đầu vào khắt khe của một trường Đại học danh tiếng tại Canada. Nhưng với chương trình Pathway thì khác điều kiện đầu vào đơn giản hơn hẳn. Được thiết kế tương đương với giáo án, số lượng bài học ở đại học chính quy. Điều này vừa giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với bậc giáo dục cử nhân, vừa dễ dàng có được 1 suất chuyển tiếp vào một trong các trường Đại học danh tiếng tại Canada khi chưa đủ yêu cầu nhập học.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

So với học phí bậc Đại học, học phí năm nhất chương trình Pathway du học Canada chỉ tương đương, thậm chí là thấp hơn. Mức học phí trung bình chỉ từ khoảng \$15,000 đến \$26,000 CAD. Trong khi tổng thời gian cho khóa học ngang bằng với việc nhập học thẳng vào Đại học. Sau khi kết thúc khóa học Pathway với điểm số đạt yêu cầu, du học sinh được phép liên thông thẳng lên năm 2 đại học. Như vậy với lộ trình chuyển tiếp trên, lựa chọn này không những không kéo dài kế hoạch học tập của bạn (Foundation thay cho lớp 12 tại Việt Nam, Diploma thay cho năm 1 đại học) mà còn giúp bạn có thời gian vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu ở một đất nước mới, làm quen với thích nghi với môi trường sống nơi đây; tránh được những “cú shock văn hóa” lúc mới sang du học.

Giúp nâng cao trình độ Anh ngữ, đảm bảo bắt kịp nhịp độ học tập

Song song với khoảng thời gian học pathway, du học sinh sẽ được tiếp tục trau dồi tiếng Anh giúp nâng cao trình độ ngoại ngữ, phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu khi học tiếp lên học đại học tại Canada

Được học tập tại Campus của các trường đại học

Lợi ích tiếp theo phải kể đến khi theo học chương trình pathway du học Canada chính là sinh viên quốc tế sẽ được học ngay trong khuôn viên đại học liên kết và được hưởng toàn bộ những chính sách như một sinh viên đại học thông thường. Quy mô lớp học được tổ chức với số lượng ít học viên giúp giảng viên dễ dàng quan tâm, sát sao ý tới sinh viên trong quá trình học hơn.

Kỳ nhập học linh hoạt

Sinh viên hoàn toàn không phải lo lắng sợ bị bỏ lỡ kỳ nhập học và dễ chọn lựa thời điểm du học phù hợp với bản thân.